

ชื่อเรื่อง	การวิเคราะห์นโยบายปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2553)
ผู้ศึกษาค้นคว้า	ภควัต อินพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.มานิตย์ ไชยกิจ
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554
คำสำคัญ	การวิเคราะห์,นโยบายทางการศึกษา,กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา, นโยบายสาธารณะ

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษามีความประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ความต้องการจำเป็น การนำไปใช้ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของนโยบายปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มขึ้นของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(ระหว่าง พ.ศ.2552 - 2553) โดยศึกษาวิจัย เอกสารแบบitudinalกล่าวถึงนโยบายและการดำเนินการตามนโยบายปรับปรุงการบริหารจัดการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 – 2553 โดยการคัดเลือกเอกสารตามช่วงเวลา ผู้เขียน ,แหล่งที่มาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและจัดทำตารางวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปผลการศึกษาเป็นแบบความเรียง

ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพนโยบายปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มขึ้นของ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะต่อเนื่อง เป็นนโยบายสาธารณะ เป็นนโยบายเฉพาะสาขาการศึกษา และเป็นนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต่อสังคมไทย เพราะเป็นไปเพื่อแก้ปัญหา นักเรียนขาดโอกาส เข้ารับการศึกษาระดับสูง เนื่องจากความยากจนและความด้อยโอกาส ไม่ได้ทุนเรียน การกู้ยืมเรียน และนักเรียนไม่เรียนในสาขาที่ขาดแคลนโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้ 3 ข้อ คือ
1) นักเรียนที่มีรายได้น้อยได้รับพิจารณาให้กู้ยืมก่อน 2) การกู้ยืมให้กู้ยืมได้ในปี 2,3 หรือ 4 ก็ได้

3) สาขาที่ขาดแคลนจะพิจารณาให้ทุนก่อนและให้มากกว่า

2. ผลการนำนโยบายไปปฏิบัติโดยสำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ได้ดำเนินการอย่างมีแผนงานและโครงการสอดคล้องกับนโยบาย โดยมีการจัดสรรงบประมาณปกติและโครงการไทยเข้มแข็ง ผลคือ การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย

3. ปัญหาของการดำเนินการตามนโยบาย พบว่า 1) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้ยื่นขอกู้ได้เฉพาะผู้ที่เรียนปี 1 2) ถ้าเรียนปริญญาตรี และไม่สามารถกู้ในปี 1 ก็ได้รับสิทธิให้กู้เมื่อเรียนปี 2 และปี 3 ไม่ต้องกู้ในปี 4 เพื่อแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน 3) เด็กที่จบ ปวส.ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อปริญญาตรี ต้องมีสิทธิ์ที่จะกู้เรียนในปี 3 ปี 4 ได้